



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ - ๕ กันยายน ๒๕๕๗, ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เนื่องจากคณะกรรมการติดภารกิจสำคัญของทางราชการ จึงไม่สามารถดำเนินการสอบคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในประกาศได้ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ขอแจ้งว่าได้กำหนดวันสอบคัดเลือกครั้งใหม่ จึงขอกำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายชลิต ทองประยูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ตำแหน่ง / รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	กำหนดการคัดเลือก		
		วันที่ /เวลา	วิธีการ คัดเลือก	สถานที่
๑	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๖๒ งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ๑.๑ นางสาวกฤษณา แก้วกล้า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	สอบ สัมภาษณ์	ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ บริหาร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์
๒	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๖๔ งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ๒.๑ นางฤดี แก้วคำไสย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.๒ นางสาวสุกัลญา สุพิชญ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.๓ นางสาวนภตล คำเต็ม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ๒.๔ นางศุภฎี อารยะวงศ์ชัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
๓	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๗๗๐ งานห้องผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ๓.๑ นางสาวสุวิมล ทิพย์ไอสถ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
๔	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๘๕๒๑ งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ๔.๑ นางทัศนีย์ จังกาจิตต์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			